



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ  
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้เสียภาษียารายนั้นทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับจึงประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.๓) แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของตนเอง หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ เพื่อขอแก้ไขภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง หากท่านไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ได้มีหนังสือแจ้งไป

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อ ในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างรอบต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๒๑๙ ๙๗๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทวีวัฒน์ ทิหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ





















